

Số: /UBND-KTHT

Tuần Giáo, ngày 23 tháng 12 năm 2022

V/v thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng; Y tế; Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình; Đội Quản lý thị trường số 2;
- Các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
- UBND các xã, Thị trấn;

Căn cứ Văn bản số 1978/SCT-QLTM ngày 14/12/2022 của Sở Công thương tỉnh Điện Biên, về việc triển khai Chỉ thị số 10/CT-BCT ngày 08/12/2022 của Bộ Công thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2022.

UBND huyện Tuần Giáo tổ chức khai thác, dự trữ, cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng quý IV năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn để chủ động có phương án kịp thời tham mưu UBND huyện đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp ứng phó nhằm ổn định thị trường khi cần thiết. Cung cấp thông tin cho người dân về mạng lưới bán lẻ trên địa bàn quản lý, nhằm giúp mọi người dân tiếp cận được nguồn hàng bình ổn và thực hiện cơ chế giám sát của Nhân dân trong việc thực hiện cam kết bình ổn thị trường của các doanh nghiệp liên quan.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra việc đăng ký giá, kê khai giá và niêm yết giá. Kịp thời ngăn chặn việc buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các đơn vị cung cấp và kinh doanh điện đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt cho Nhân dân trước, trong và sau Tết; Chuẩn bị tốt các phương án dự phòng nhằm giữ ổn định nguồn điện và an toàn trong mọi tình huống.

2. Phòng Y tế

Chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực quản lý của đơn vị.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình

Phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nhà nước về bảo vệ quyền của người tiêu dùng và các nội dung tổ chức khai thác, dự trữ, cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

4. Đội quản lý thị trường số 2

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; các hành vi vi phạm về chất lượng, đo lường, giá, niêm yết giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại khác theo quy định của pháp luật.

5. UBND các xã, thị trấn

Chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu theo văn bản này, đồng thời, tăng cường công tác quản lý, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Chỉ đạo, hướng dẫn Ban quản lý các chợ trên địa bàn xã, thị trấn trong việc: Chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19; rà soát, sắp xếp các khu vực bán hàng theo các ngành hàng; bố trí khu vực họp chợ xuân, chợ phiên và các khu vực trông giữ xe; vệ sinh môi trường, trang trí đảm bảo mỹ quan và các công cụ phòng chống cháy nổ...; phối hợp kiểm tra công tác phòng cháy, tại chợ, các cửa hàng dịch vụ, ăn uống.

6. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh

Chủ động dự trữ vật tư, nguyên, nhiên liệu một cách hợp lý, tiết giảm chi phí nhằm duy trì sản xuất ổn định để đảm bảo chất lượng cung ứng hàng hóa cho thị trường với giá cả hợp lý, chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đồng thời chú trọng sản xuất an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong sản xuất; tăng cường kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở.

Các cơ sở chế biến nông sản, thực phẩm (sản xuất đồ uống, chế biến cà phê, bún, bánh, xay sát, giò, chả, nem, bánh chưng, mỳ, miến...) chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến.

Tổ chức dự trữ hàng hóa, vật tư, nguyên, nhiên vật liệu đảm bảo cung ứng đủ theo nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn đặc biệt chú ý các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và đời sống Nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán; có phương án dự trữ, cung ứng hàng hóa cho các địa bàn dân cư trong trường

hợp dịch bệnh Covid bùng phát phải thực hiện cách ly, không để xảy ra thiếu hàng, tăng giá đột biến.

Chủ động tham gia triển khai các chương trình bình ổn thị trường, các chương trình xúc tiến thương mại kết nối cung cầu, hội chợ triển lãm thương mại trên môi trường số; hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”.

Thực hiện các phương thức bán hàng văn minh, hàng hóa bán đảm bảo chất lượng, đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, rõ nguồn gốc xuất xứ, có tem nhãn, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết... Thực hiện các chương trình khuyến mại, coi trọng công tác hậu mãi, bảo hành sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Các Doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thiết yếu: Xăng dầu, muối iốt, đường, lương thực, thuốc chữa bệnh, sắt thép xây dựng, xi măng, phân bón... Phối hợp với các tổng công ty ngành hàng, các nhà phân phối để đảm bảo bình ổn giá thị trường trên địa bàn tỉnh.

Các Doanh nghiệp, đơn vị, hộ kinh doanh thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid 19 đặc biệt là các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Nhận được văn bản này, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phối hợp, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Công thương (B/c);
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, KTHT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Cảnh